

## ความขัดแย้ง อิสราเอล-ฮามาส กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย

หลังสงครามระหว่าง อิสราเอล และ ฮามาส เปิดฉากขึ้น จนนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชากรชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ ทำให้ตอนนี้ทั่วโลกต่างจับจ้องอย่างจืดจางว่าความขัดแย้งนี้จะจบลงอย่างไร หากสงครามขยายวงมากขึ้น ความสูญเสียก็จะเพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจของโลกก็อาจจะต้องระส่ำระสาย หากสถานการณ์ยืดเยื้อและขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นก็ย่อมจะได้รับผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทย แม้ตอนนี้ความขัดแย้งยังคงอยู่ในพื้นที่จำกัดเฉพาะเขตของฉนวนกาซา และประเทศอิสราเอล แต่หากในอนาคตมีการแบ่งขั้วพันธมิตร และประเทศมหาอำนาจลงมาสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจน กระทบความขัดแย้งลุกลามจนเกิดความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง เมื่อนั้นความไม่มั่นคงจะเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างแน่นอน เนื่องจากตะวันออกกลางเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญของโลก ได้แก่ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และปุ๋ย เกิดการชะงักของห่วงโซ่อุปทานอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมทั่วโลกซึ่งไทยเองก็ต้องได้รับผลกระทบเช่นกัน

### ผลกระทบที่คาดว่าจะส่งผลถึงเศรษฐกิจไทย

๑.ราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น แม้อิสราเอลและปาเลสไตน์ จะไม่ใช่ผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของตลาดโลก แต่ความขัดแย้งระหว่างสองฝ่าย เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงอิหร่านและซาอุดีอาระเบีย ตลอดจนเส้นทางคมนาคมสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซ ที่เป็นจุดกักเก็บน้ำมันซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันสำคัญของโลก ซึ่งประเทศไทยนำเข้าพลังงานในสัดส่วนที่สูง โดยสินค้าหมวดพลังงานคิดเป็น ๑๘.๘% ของการนำเข้ารวม หากความขัดแย้งขยายวงกว้างสู่สงครามระดับภูมิภาคจนกระทบสหรัฐอเมริกา อิหร่าน และผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือมีท่าทีจะแทรกแซงคว่ำบาตร จะทำให้แนวโน้มของราคาสินค้ากลุ่มพลังงานและเกี่ยวเนื่อง อาจปรับราคาสูงขึ้น จนส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวโน้มขาดดุลการค้า

๒.เงินเฟ้อ-อัตราดอกเบี้ยสูง คงอยู่ยาวนานขึ้น ความขัดแย้งที่อาจขยายวงกว้างมากขึ้น อาจทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นเช่นกัน และหากเรื่องราวกลายเป็นแบบนั้น อาจทำให้ปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นไปอีก เนื่องจากราคาน้ำมันมีความเสี่ยงเพิ่มระดับสูงขึ้น ประกอบกับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย อาจทำให้ธนาคารทั่วโลกต้องพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จากความเสี่ยงเดิม ทั้งความไม่สงบในยูเครน, การคงอัตราดอกเบี้ยสูงยาวนาน, หนี้สาธารณะที่ขยายตัว หรือการขาดดุลการค้าที่มหาศาล ต่างก็ทำให้เศรษฐกิจโลกอยู่ท่ามกลางอุปสงค์ที่ชะลอตัว ดังนั้น ผลจากความขัดแย้งที่อาจขยายตัว จะส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภค และความสามารถในการกู้ยืมชำระหนี้ในระยะยาว ทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงใหม่ต่อบรรยากาศที่น่ากดดันของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกในระยะถัดไป และอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดพลังงาน ตลาดอาหาร การค้าโลก และความสัมพันธ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงยิ่งขึ้นว่า จะทำให้อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงต่อไป สอดคล้องกับการคาดเดาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และองค์การการค้าโลก (WTO) ที่มองว่าหากเหตุการณ์นี้ยืดเยื้อ จะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจและการค้าโลกชะลอตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

๓. การส่งออกไทยไปตะวันออกกลางชะลอตัว หากสงครามยืดเยื้อและขยายวงกว้าง สู้สงครามระดับภูมิภาคอาจจะฉุดรั้ง GDP ภายในภูมิภาคให้ลดลง และอาจทำให้ประเทศทั้ง ๑๕ ประเทศในภูมิภาคซึ่งประกอบด้วย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, บาห์เรน, อิสราเอล, อิรัก, อิหร่าน, จอร์แดน, คูเวต, เลบานอน, โอมาน, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, ซีเรีย, ตุรกี, เยเมน และรัฐปาเลสไตน์ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ นอกจากนั้นการใช้จ่ายด้านการทหารที่เพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้ประเทศเหล่านั้นต้องลดการลงทุน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งภาวะสงครามที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งอาจทำให้ความต้องการซื้อและการนำเข้าสินค้าต่างๆ ชะลอตัว อีกเรื่องที่น่าจะส่งผลกระทบต่อไทยไม่แพ้เรื่องอื่นๆ คือ ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่เป็นผู้ค้าน้ำมันสำคัญ อาจมีการพิจารณาปรับลดปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบ เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นภายในประเทศ ซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างไทยกับตะวันออกกลาง และเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ ๔๙ ของไทย โดยมีสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย, อัญมณี, เงินแท่งและทองคำ, บัญ, ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์, เครื่องจักรไฟฟ้า และส่วนประกอบ, แผงวงจรไฟฟ้า, ผัก-ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก-ผลไม้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๓๑๑.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน ๐.๒% ของการนำเข้ารวม ซึ่งถือว่าอัตราการขยายตัวลดลง ๑๔.๒%

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น ประเมินผลกระทบทางตรงต่อการค้าระหว่างไทยกับอิสราเอลและปาเลสไตน์ไว้ว่า จากความไม่สงบครั้งนี้คาดว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศในภาพรวมของไทยมากนัก โดยสรุปแล้ว แม้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ จะยังส่งผลกับเศรษฐกิจไทยน้อยแต่หากมองภาพให้กว้างขึ้น ภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นอีกตลาดสำคัญของไทย ทั้งยังมีส่วนสำคัญช่วยผลักดันการส่งออกในภาพรวมของไทย เป็นหนึ่งในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ และไทยเองก็กำลังเร่งขยายความสัมพันธ์ทางการค้าในปัจจุบัน

## อ้างอิง

<https://www.finnomena.com/finnomena-ic/israel-palestine-history/>

สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ต.ค.66

<https://www.npr.org/2023/01/12/1147818054/saudi-arabia-gulf-nations-us-relations>

สืบค้นเมื่อวันที่ 31 ต.ค.66

<https://workpointtoday.com/explainer-israel-palestine/>

สืบค้นเมื่อวันที่ 23 พ.ย.66